



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 2 / 2568

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด  
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)  
บนฐานทรัพยากรพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น

“การพัฒนายกระดับธุรกิจชุมชนแบบองค์รวมบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการจัดการ  
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ระดับธุรกิจและครัวเรือน”

ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒนายกระดับธุรกิจชุมชนแบบองค์รวมบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ระดับธุรกิจและครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่าน ระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปีรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 และมีข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2567 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียดโดยคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลฯ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1. โจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัยและ OKR ของ Flagship ที่ประกาศทุน ได้แก่ 1.1) โจทย์วิจัยมาจากปัญหา/ความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจชุมชนที่เลือกศึกษา และระบุความเชื่อมโยง คน ของ ตลาด ได้อย่างชัดเจน 1.2) ตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐานชัดเจน 2. ความชัดเจนของการออกแบบกระบวนการวิจัยและกระบวนการทำงาน รวมทั้งความร่วมมือกับกลไกในพื้นที่เป้าหมายเพื่อตอบโจทย์วิจัยและเป้าหมายที่วางไว้ 3. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์คณะวิจัย และโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ และ 4. ความชัดเจนของผลผลิต ความเหมาะสมของงบประมาณวิจัย ความคุ้มค่าการลงทุนวิจัย และโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการวิจัย โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด  
 กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)  
 บนฐานทรัพยากรพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”  
 ประจำปีงบประมาณ 2568  
 โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4835188	การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการชาวธรรมชาติเชียงรายด้วยกลไกพัฒนาขีดความสามารถและขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และยกระดับการสร้างรายได้รายวัน รายเดือน บนฐานทุนภูมิแผ่นดิน ภูมิปัญญาที่เป็นทุนทรัพยากรพื้นที่จังหวัดเชียงราย	นายชินศรี พูลระออ	บริษัท พานธัญทิพย์ จำกัด
2	4835231	การเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายผู้ประกอบการกล้วยไข่กำแพงเพชรบนฐานทุนทรัพยากรพื้นที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่อย่างยั่งยืน	ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3	4835249	การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าศิลปหัตถกรรมดินปั้นบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก	ดร.ภาสินี ศิริประภา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4	4835285	พหุคูณโมเดล: การยกระดับการท่องเที่ยวด้วยห่วงโซ่คุณค่า “เขา ป่า นา เล” ผ่านพลังเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม	ผศ.ดร.ภพเอกอัคร อินทรโม	มหาวิทยาลัยทักษิณ
5	4835339	การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าไข่น้ำอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยบนฐานทรัพยากรพื้นที่สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน	ผศ.ดร.ศุภศิวิ สุวรรณเกษร	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6	4835408	นวัตกรรมการทำเกษตรฟื้นฟูเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเป็นธรรมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม	ดร.สุกัญญา เจริญศิลป์	วัชรพงษ์ฟาร์ม
7	4835466	การพัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการชุมชนตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กระวานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ระดับธุรกิจและครัวเรือน จังหวัดจันทบุรี: กระวานจันทดาวโมเดล	นางสาวศิริภา วิทยาพรพัฒน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก